

รายนามนักศึกษาที่ไม่สามารถผลิตบัตรได้

คณะ	สาขาวิชา	คำนำหน้า	ชื่อ	นามสกุล	หมายเหตุ
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง	นางสาว	อลิสา	สายยาพัต	ชื่อหรือนามสกุลหรือวันเกิดไม่ตรงกับ WebCSR
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง	นางสาว	เจนจิรา	เผ่าสีหา	ชื่อหรือนามสกุลหรือวันเกิดไม่ตรงกับ WebCSR
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง	นาย	คณาธิป	ศรีไม้	ชื่อหรือนามสกุลหรือวันเกิดไม่ตรงกับ WebCSR
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง	นางสาว	ชมพูนุท	นาดประนิน	ชื่อหรือนามสกุลหรือวันเกิดไม่ตรงกับ WebCSR
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	สาขาวิชาช่างยนต์	นาย	กิตติพงษ์	อินทิ	เบอร์มือถือไม่ถูกต้อง
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	สาขาวิชาช่างยนต์	นาย	ทศสรณ	ทองคำดี	ชื่อหรือนามสกุลหรือวันเกิดไม่ตรงกับ WebCSR
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	สาขาวิชาการบัญชี	นางสาว	ปณิตา	ใครอามาตย์	วันเกิดไม่ถูกต้อง
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	สาขาวิชาการบัญชี	นางสาว	ปภาวรินทร์	ผิวจันทร์	เลขบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	สาขาวิชาการบัญชี	นางสาว	แพรวา	แพงสุข	ชื่อหรือนามสกุลหรือวันเกิดไม่ตรงกับ WebCSR
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	สาขาวิชาการบัญชี	นาย	ณัฐภัทร	สังข์ขาว	ชื่อหรือนามสกุลหรือวันเกิดไม่ตรงกับ WebCSR

คณะ	สาขาวิชา	คํานําหน้า	ชื่อ	นามสกุล	หมายเหตุ
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	สาขาวิชาช่างกลโรงงาน	นาย	ไชยวิบูลย์	มีบุญ	ชื่อหรือนามสกุลหรือวันเกิดไม่ตรงกับ WebCSR
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	สาขาวิชาช่างโยธา	นาย	ศุภกิตต์	ภาพหว่า	ชื่อหรือนามสกุลหรือวันเกิดไม่ตรงกับ WebCSR
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	สาขาวิชาช่างโยธา	นาย	วัชรพล	พรหมมี	ชื่อหรือนามสกุลหรือวันเกิดไม่ตรงกับ WebCSR
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	สาขาวิชาไฟฟ้า	นาย	จีชวน	เหล่า	ชื่อหรือนามสกุลหรือวันเกิดไม่ตรงกับ WebCSR
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	สาขาวิชาช่างยนต์	นาย	ธนากร	เพ็ญคำ	วันเกิดไม่ถูกต้อง
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	สาขาวิชาการบัญชี	นางสาว	เขมิกา	สุขสร้อย	ชื่อหรือนามสกุลหรือวันเกิดไม่ตรงกับ WebCSR
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	สาขาวิชาการบัญชี	นางสาว	อินทิรา	โยธายุทธ	ชื่อหรือนามสกุลหรือวันเกิดไม่ตรงกับ WebCSR
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา	นาย	ภาณุพงศ์	ลาภะ	ชื่อหรือนามสกุลหรือวันเกิดไม่ตรงกับ WebCSR
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	นาย	พุฒิพงศ์	ลักษณยานนท์	ชื่อหรือนามสกุลหรือวันเกิดไม่ตรงกับ WebCSR
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	นาย	ปวริศร์	ปานมีศรี	ไม่มีรูป
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	นาย	สหรัฐ	สัพโส	ชื่อหรือนามสกุลหรือวันเกิดไม่ตรงกับ WebCSR

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล	นาย	กฤษกร	แสนมนตรี	วันเกิดไม่ถูกต้อง
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล	นาย	พิสิษฐ์	หวลศรีไทย	ชื่อหรือนามสกุลหรือวันเกิดไม่ตรงกับ WebCSR
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล	นาย	ศรณรินทร์	นินทะราช	ชื่อหรือนามสกุลหรือวันเกิดไม่ตรงกับ WebCSR
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล	นาย	ปริญญา	จันคำเข้ม	วันเกิดไม่ถูกต้อง
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	นางสาว	กมลชนก	แก้วไพศาล	ชื่อหรือนามสกุลหรือวันเกิดไม่ตรงกับ WebCSR
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	สาขาวิชาการบัญชี	นางสาว	มนัสนันท์	หิณลาด	วันเกิดไม่ถูกต้อง
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	สาขาวิชาการบัญชี	นางสาว	ณัฐธนิษา	เพ่งพิศ	ชื่อหรือนามสกุลหรือวันเกิดไม่ตรงกับ WebCSR
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	สาขาวิชาการบัญชี	นางสาว	ฐานิกา	โดนโยธา	ไม่มีรูป
คณะทรัพยากรธรรมชาติ	สาขาวิชาสัตวศาสตร์	นาย	เจตนิพัทธ์	อุบัวบล	ไม่มีรูป
คณะทรัพยากรธรรมชาติ	สาขาวิชาสัตวศาสตร์	นาย	ปฏิภาณ	แก้วจันทร์	ชื่อหรือนามสกุลหรือวันเกิดไม่ตรงกับ WebCSR
คณะทรัพยากรธรรมชาติ	สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์	นางสาว	นิภาวรรณ	บุญพานิชย์	ชื่อหรือนามสกุลหรือวันเกิดไม่ตรงกับ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ	สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร	นางสาว	ปทุมวดี	พลีรัมย์	วันเกิดไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ : ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อติดต่อกับแผนงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

อาคารสำนักงานวิทยาเขตสกลนคร ชั้น 1 ในวันและเวลาราชการ